

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กปส.**  
**ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘**  
**เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘**  
**ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ ห้อง ๒๑๑B**

ในคราวประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กปส. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น ๒ ห้อง ๒๑๑B โดยมีนายประวิณ พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในการประชุม มีประเด็นสำคัญดังนี้

ลำดับที่	เรื่อง	มติที่ประชุม คณะกรรมการสวัสดิการ กปส.
๑	การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสวัสดิการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ กปส. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘	- รับทราบ คณะอนุกรรมการสวัสดิการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ กปส. พิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ กปส. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้อนุมัติการขอกู้ยืมเงินฯ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จำนวน ๑๗ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๒	การคัดเลือกผู้ประกอบการสโมสร กปส.	- รับทราบ คณะอนุกรรมการจัดร้านอาหารสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ มีมติเห็นชอบให้ นายยุทธนามกร นันทน์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการสโมสรฯ เป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยเข้ามาดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๓	การจัดทำของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘	- รับทราบ กคส. ดำเนินการจัดเช่ารูปหล่อพระอินทร์เป่าสังข์พร้อมตุ๊กตารอบ จำนวน ๕๗ ชุด สำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

/๔. ผลการสำรวจ...

ลำดับที่	เรื่อง	มติที่ประชุม คณะกรรมการสวัสดิการ กปส.
๔	ผลการสำรวจความพึงพอใจการจัดแข่งขันแรลลี่ “ขับปลอดภัย อุ่นใจทั่วครอบครัว” ภาค ๖	<ul style="list-style-type: none"><li>- รับทราบ</li><li>- ผู้เข้าร่วมแข่งขัน มีความพึงพอใจมากที่สุด ในเรื่องของสถานที่พัก</li><li>- ผู้เข้าร่วมแข่งขัน มีความพึงพอใจมาก ในเรื่อง ของวัน เวลา ในการจัดการแข่งขัน, เส้นทางใน การแข่งขัน, แนวคิดในการจัดการแข่งขัน, จุดเล่นเกมส์ (TC), ปริศนาคำ (RC), ค่าสมัครในการ แข่งขัน, ช่องทางในการรับทราบการจัดการแข่งขัน, การให้ข้อมูล การประสานงาน การอำนวยความสะดวก ของเจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขัน, การรับสมัคร การลงทะเบียน พิธีการเปิดการแข่งขัน, เสื้อยืดสีม่วง, อาหาร เครื่องดื่ม, กติกาการแข่งขัน, ผลการตัดสิน การแข่งขัน, รางวัลในการแข่งขัน, การจัดงานเลี้ยง สังสรรค์, พิธีกรในงานเลี้ยง, และการแสดงดนตรีของ กรมประชาสัมพันธ์</li></ul> <p><b>ข้อควรปรับปรุง</b></p> <p>เรื่องอาหารกลางวัน, ของรางวัล, จุดแสดง TC, กำหนดการและรายละเอียดต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วม แข่งขัน</p> <p><b>ข้อเสนอ</b></p> <p>การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป การแสดงดนตรีควรมี คาราโอเกะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้มี ส่วนร่วมด้วย</p>

สรุปมติโดย : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ กปส.